

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
9 Nguyễn Thái Học, P. 1, Tp. Đà Lạt

THƯ NGỎ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN
CHO SỰ HIỆP NHẤT TRONG CÙNG MỘT ĐỨC TIN

Đà Lạt, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Quý Cha,
Quý Tu Sĩ nam nữ,
Quý Ông Bà Anh Chị Em giáo dân
trong Gia đình Giáo phận.

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

1. Thời gian qua trong Giáo phận Đà Lạt chúng ta, xảy ra một số những xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu, do những *video clip* của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc mệnh danh là “Tiếng nói sự thật” với nhiều sai lạc trầm trọng về mặc khải và giáo lý đức tin, như đã được cẩn thận nêu lên trong các Thông cáo và Thư Mục vụ của Tòa Giám mục vào các ngày 06/06/2020, 14/09/2020, 07/10/2020.
2. Sự việc trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nữa cho đức tin của người tín hữu khi cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã tự ý rời khỏi Đan viện Châu Sơn ngày 30/10/2020 để đến ở nhà mà nhóm gọi là “nhà Chúa Cha” do anh chị Quảng Thương xây dựng, và Cha Đaminh công khai tuyên bố quyết định dứt khoát vâng theo ý Chúa Cha qua chị Thương chứ không tuân phục Giám mục bản quyền.
3. Cha Đaminh cho biết chị Thương truyền ý Chúa Cha là: từ nay cha Đaminh đặt tay chữa lành và trừ quỷ mà không phải xin phép Giám mục nữa, và coi đó là ơn đặc biệt Chúa ban riêng cho cha Đaminh, không nằm trong chức thánh linh mục.
4. Đứng trước những sai lạc và thái độ nghiêm trọng như vậy của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, qua thư ngỏ này, tôi tha thiết kêu mời mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Đà Lạt, từ quý cha, quý cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đến quý giáo xứ, các đoàn thể đạo đức, các gia đình trong toàn Giáo phận, một lòng một ý cùng với tôi, làm tuần cửu nhật, kể từ Chúa nhật 15/11/2020,

để cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin tông truyền,

như ước nguyện tha thiết của chính Chúa Giêsu trong lời nguyện hiến tế: “*Xin cho chúng được hoàn toàn nên một*” (Ga 17,21-23).

Xin cảm ơn quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em.

Xin cũng cầu nguyện cho tôi.




Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt